
sþ. 28. Fyrirspurn [28. mál]
til samgöngumálaráðherra um vegaskatt.

Frá GiIs Guðmundssyni og Geir Gunnarssyni.

1. Hefur samgöngumálaráðherra ákveðið að láta innheimta vegaskatt af bifreið-
um, sem aka hina nýju Reykjanesbraut?

2. Ef svo er, hve hár verður sá skattur?
3. Hefur verið gerð áætlun um árlegar tekjur af slikum skatti og kostnað við

innheimtu hans?
4. Er fyrirhugað að taka upp þá reglu, að innheimta vegaskatt af umferð um

aðra þjóðvegi, sem kunna að verða steinsteyptir eða malhíkaðir á næstu árum?


